

ดวงออนไลน์

(9 กันยายน 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

วิธีแก้ดวงชะตาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องงาน

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า ชนกฤต เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 เวลา 19.00 น. จังหวัดชุมพร เพศชาย

คำถามแรก มีโอกาสได้เปลี่ยนงาน / ศึกษาต่อหรือไม่

ก่อนที่จะตอบคำถามของคุณ ผมขอพูดถึงพื้นชะตาเดิมของคุณซึ่งจะเป็นแนวทางของชีวิตของคุณ ทั้งชีวิตเสียก่อน

ที่โดดเด่นและชัดเจนที่สุดก็คือ คุณเป็นคนที่มีมักจะเปลี่ยนงานบ่อย จึงไม่แนะนำให้คุณทำงานประจำที่ต้องนั่งโต๊ะ เพราะไม่เช่นนั้น คุณจะเกิดความเบื่อหน่ายและต้องเปลี่ยนงานในที่สุด จนทำให้ประสิทธิภาพการทำงานจะดูไม่ค่อยดีนัก

หากจะให้เหมาะกับดวงชะตาของคุณ ก็ควรจะทำงานที่จับสั้นเป็นงานๆ หรือ รับภาระงานเป็นชิ้นๆไป จบชิ้นนี้แล้วไปเริ่มทำงานใหม่ จะดีที่สุด

แต่เนื่องจากคุณไม่ได้ให้รายละเอียดในเรื่องงานมา ผมก็จึงขอแนะนำให้ทำงานที่เสี่ยงๆ เช่น ทหาร ตำรวจ วิศวกร ผู้รับเหมาในการทำงานเป็นชิ้นๆไป

ในรายละเอียดเล็กๆของดวงชะตาของคุณยังบอกว่า งานที่ดีของคุณควรจะเป็นงานที่สัมพันธ์ติดต่อกับผู้อื่นมากๆ หรือ งานที่ต้องใช้จินตนาการ หรือ เดินทางทางอากาศไปต่างแดน

นอกจากนี้ ในดวงชะตายังบอกอีกว่า คุณเหมาะที่จะทำงานบริการ และ เปลี่ยนแปลง หรือ เคลื่อนย้ายที่พัก หรือ ที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆด้วย

ดังนั้น โอกาสที่คุณจะเปลี่ยนงานจึงมีค่อนข้างจะมาก และพึงระลึกว่า อย่าทำงานประจำนั่งโต๊ะเป็นอันขาด ไม่งั้นคุณจะไม่มีความสุขและต้องเปลี่ยนงานอยู่เรื่อยๆ

ดวงชะตาของคุณบอกว่า ขณะนี้คุณกำลังพัวพัน หรือ คิดถึงเรื่องการมีคู่ครองอยู่ ขณะเดียวกัน ก็มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนงาน และ กำลังคิดหาเงินเพื่อที่จะทำอะไรที่คุณคิดริเริ่มวางแผนไว้ โดยเฉพาะเรื่องที่จะต้องมีการขยับขยาย ย้ายที่อยู่อาศัยด้วย ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นแดนไกล และสอดคล้องต้องกันกับพื้นชะตาเดิมที่เอื้อให้คุณไปอยู่ในต่างประเทศด้วย

ดังนั้น เรื่องการศึกษาต่อของคุณที่ถามมา ผมเห็นว่า เป็นไปได้ครับ

สิ่งที่คุณจะต้องทำในตอนนี้ก็คือ เตรียมเรื่องเอกสาร การสอบเข้า การเงินให้พร้อมเสียก่อน เพราะโอกาสที่คุณจะได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศก็จะประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปครับ

คำถามที่สอง จะมีโอกาสสร้างฐานะได้หรือไม่

ผมไม่เข้าใจคำว่า “สร้างฐานะ” ของคุณนัก แต่คิดว่า คุณน่าจะถามว่า จะมีบ้านมี ที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองหรือไม่ จะมีครอบครัวหรือไม่ ประมาณนี้

ถ้าคุณหมายความว่า คุณมีโอกาสมืออาชีพของตัวเอง มีโอกาสที่จะสร้างฐานะได้ แต่อาจจะต้องเหนื่อยยากลำบากสักหน่อยในการต่อสู้เพื่อหาเงินหาทอง

และอาจจะเกิดเรื่องเสียหายเรื่องการเงินการทองได้ในระยะยาวได้ จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้จ่ายให้มากเป็นพิเศษด้วย

คำถามที่สาม งานที่ทำเพิ่มจะประสบความสำเร็จหรือไม่

คุณไม่ได้รายละเอียดมาว่า งานที่คุณทำเพิ่มเติมคืองานอะไร ผมจึงไม่อาจจะตอบได้อย่างชัดเจน แต่หากดูภาพโดยรวม การงานของคุณในช่วงนี้ ถือว่าค่อนข้างจะไม่ดีต่อคุณ คุณจะรู้สึกอึดอัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผลของการเกิดคราสไปเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา

ขณะที่ผมตอบจดหมายนี้ คุณอาจจะมีการเปลี่ยนงานไปแล้วก็ได้

ก็ขอให้คุณใช้ความอดทนในการทำงานไปก่อนนะครับ คิดเสียว่า เป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตากำลังมีเคราะห์ รอให้พ้นเดือนกันยายนไปก่อน สถานการณ์จะคลี่คลายลงมา

สิ่งสุดท้ายที่จะขอเตือนก็คือ ให้ระมัดระวังในเรื่องการพูดการจา เรื่องเอกสารสัญญาด้วย ระวังจะเกิดเรื่องราวความขัดแย้งจนอาจจะถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลได้

ขอให้คุณโชคดีนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณชนกฤต ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่สะดวก แล้ว อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด
เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน

พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งจะเป็นคิวของคุณ อิศ ครับ

ขณะนี้ คิวที่ผมจะต้องพยากรณ์ขณะนี้เหลืออีก 1 คิว หากท่านผู้อ่านสนใจจะให้ผมพยากรณ์ก็รับส่งจดหมายมากถามได้ คงจะไม่ต้องรอนานครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลตอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะครับ)

